



งานเปิดตัวผลการศึกษา หัวข้อ Political Finance Assessment of Thailand และสัมมนาเรื่องระบบการเงินในทางการเมืองของประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเบื้องต้น

ภายในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวผ่านกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญหลายต่อหลายครั้ง ความพยายามในการปฏิรูปเหล่านี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อระบอบการเมือง การปกครอง และมีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นผู้แทนทางการเมืองที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินทุนให้แก่พรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (หรือที่รู้จักกันในนาม “ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินของพรรคการเมือง”) ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะปัญหาเรื้อรังต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพรรคการเมืองอ่อนแอ ปัญหาระบบอุปถัมภ์ ปัญหาการรับสินบน ตลอดจนปัญหาการแจกจ่ายเงินเพื่อให้นักการเมืองผู้แจกจ่ายได้เข้าสู่อำนาจ

ที่ผ่านมา งานศึกษาด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินของพรรคการเมืองในประเทศไทยยังคงมีจำนวนจำกัด รายงานผลการศึกษา หัวข้อ “Political Finance Assessment of Thailand” โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (International IDEA) จึงมุ่งอุดช่องว่างทางความรู้ดังกล่าวโดยการวิเคราะห์กรอบการกำกับดูแลระบบการเงินของพรรคการเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อสะท้อนช่องว่างและจุดอ่อนของกรอบตลอดจนความท้าทายที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ภายในงานเปิดตัวผลการศึกษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 กรุงเทพมหานคร จะมีการอภิปรายข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการศึกษากับผู้กำหนดนโยบาย พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนผู้แทนรัฐสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นอกจากการอภิปรายผลการศึกษาดังกล่าว ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ทำงานในภาคปฏิบัติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความท้าทายในการรณรงค์ทางการเมืองออนไลน์และโลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบการเงินในทางการเมืองและกระบวนการรณรงค์หาเสียงในประเทศไทย แม้เครื่องมือดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง แต่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและการสื่อสารทางการเมืองแบบออนไลน์ถูกมองว่ามีการบิดเบือนข้อมูล นำเสนอข้อมูลที่สร้างความเกลียดชังและเนื้อหาปราศจากแหล่งที่มา ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบผิด ๆ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากความไม่โปร่งใสด้านการเงินในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและความขาดไร้ประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแล ทั้งที่ระบบดังกล่าวควรสร้างเสริมประสิทธิภาพของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งหน่วยงานผู้กำกับดูแลระบบการเงินในทางการเมืองและภาคประชาสังคม

ทั่วโลกต่างต้องเผชิญความท้าทายลักษณะเดียวกันเมื่อพวกเขาลงมือกำกับให้การรณรงค์หาเสียงออนไลน์เป็นไปอย่างเสมอภาค ให้การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีและยุติธรรม และให้ระบบการเงินในทางการเมืองมีความโปร่งใส นอกจากนี้ภายในงานจะมีการอภิปรายแนวโน้มความเป็นไปได้และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงินในทางการเมืองและการเลือกตั้งในโลกยุคดิจิทัลอีกด้วย

กำหนดการ*

8.30 – 9.00 น.	ลงทะเบียน
9.00 – 9.05 น.	พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดยคุณ Leena Rikkilä Tamang ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
9.10 – 10.40 น.	ช่วงที่ 1 เปิดตัวรายงานผลการศึกษา หัวข้อ “Political Finance Assessment of Thailand”
10.40 – 11.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 น.	ช่วงที่ 2 การเงินกับการรณรงค์หาเสียงแบบดิจิทัล: ความเชื่อมโยงที่ถูกมองข้าม
12.30 – 13.30 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.	ช่วงที่ 3 การรณรงค์หาเสียงแบบดิจิทัลกับระบบการเงินในทางการเมือง: กรณีศึกษาจากประเทศไทย
15.00 – 15.05 น.	พิธีปิด กล่าวปิดโดยคุณ Leena Rikkilä Tamang ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
15.05 – 16.00 น.	รับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัยและเดินทางกลับ

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม